

WELCOME  
TO CRU



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
จันทร์กระจางฟ้า  
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 3 - 16 กรกฎาคม 2566

# สารจาก อธิการบดี...

## สวัสดิ์ศึคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในภาคเรียนที่ 1/2566 ซึ่งวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นี้ เป็นการเปิดภาคการศึกษาใหม่ เป็นวันแรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย นับเป็นเวลากว่า 83 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่ความสำเร็จ

ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแห่งนี้ได้อย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในการศึกษา ตั้งเจตจำนงของตัวท่านและครอบครัว เพื่อเป็นพลเมืองที่เก่ง ดี และมีความสุข สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป



**รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล**  
รักษาราชการแทนอธิการบดี



# “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 27 - 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา



# จากใจ... “คุณบดี”



## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เกียนบุชา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกคนเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติและมีประวัติความเป็นมายาวนาน ด้วยความยินดียิ่ง การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญ นักศึกษาต้องมีความขยัน มานะ และเพียรพยายาม นอกจากการเรียนในห้องแล้ว นักศึกษาต้องค้นคว้าเพิ่มเติม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้มีความรู้รอบตัว การแบ่งเวลาและหาโอกาสร่วมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ก็นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ นักศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงานได้ประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งเป็นการฝึก ให้นักศึกษาได้รู้จักแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ การเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี เพื่อที่เมื่อได้สำเร็จ การศึกษาเป็นบัณฑิต จะได้เป็นบัณฑิตที่ออกไปรับใช้สังคมภายนอกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ท้ายสุดนี้กระผมพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพทุกท่าน ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงประสบความสำเร็จ ดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ จงมุ่งมั่น ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ขยันหมั่นเพียรและอดทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และเป็นทีภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยฯ และพ่อแม่อันเป็นที่รักยิ่งของนักศึกษาต่อไป

## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัศ สุป้อม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่รั้วเทา-เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ-จันทรเกษม ด้วยความยินดียิ่ง

คณะศึกษาศาสตร์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้เลือกเข้าเรียนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คบ. 4 ปี และหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นคณะวิชาที่ผลิตครู บุคลากรทางการศึกษาไปรับใช้ประเทศชาติในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ และบุคลากรทางจิตวิทยาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียน การดำเนินชีวิต และเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดระยะเวลา 4 ปี



# ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปี 2566 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาทราบดีว่าการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอนาคตที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เลือกเอาไว้

ดังนั้น ขอให้รักษาความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อมุ่งสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จที่คาดหวังไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

“ยินดีขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ขอให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่เรียนรู้ในจันทร์เกษมอย่างมีความสุข เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดี ๆ เพื่อนำไปใช้ในอนาคต และผ่านพ้นประสบการณ์ที่ไม่ดีด้วยสติและปัญญาครับ”



รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อิมท้วม  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



“ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความรักความสามัคคีต่อกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ”

# สิ่งควรรู้ คู่ นศ.ใหม่

## กับสำนักงานทะเบียน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าสู่รั้วจันทร์เกษมแห่งนี้ นอกจากเรื่องของการเรียนแล้ว นักศึกษาใหม่เองจะต้องรู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาของการเรียน นั่นคือ “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จตุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล่าให้ฟังว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสำคัญแห่งหนึ่งให้บริการสำหรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ก้าวแรกในการรับเข้าตลอดจนการสำเร็จการศึกษา โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การจัดการคำร้อง การออกเอกสารรับรอง การขอสำเร็จการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และให้บริการสอบถาม แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่าง ๆ



“ให้บริการแก่นักศึกษาผ่านช่องทางบริการที่หลากหลาย ได้แก่ การให้บริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี การให้บริการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ Website Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รวมถึงการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่าน Application-Acad และให้บริการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ผ่านระบบ Google Form เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับตามความต้องการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ การศึกษาอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ” ผอ.สำนักส่งเสริมฯ กล่าว

“สำหรับนักศึกษาใหม่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ส่วนภาคเรียนที่ 2/2566 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง ตามแผนการเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร”

หากมีข้อมูลต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 7013-7017 ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00น.

# นศ. ใหม่ควรรู้ เรื่อง... “การเงิน กองคลัง”



กองคลัง เป็นหนึ่งหน่วยงานที่นักศึกษา ต้องมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการเป็นประจำซึ่งนักศึกษาใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่ากองคลัง มีความสำคัญ น.ศ.ใหม่ควรรู้...อย่างไร และในวันนี้ นางสาวพร เกตุวาจา หัวหน้างานบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง จะมาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญที่นักศึกษา ใหม่ต้องรู้ว่า

“กองคลัง เป็นหน่วยงานให้บริการ มีหน้าที่รับและจ่ายเงินแก่นักศึกษา ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิมนักศึกษาต้องพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อนำไปยื่นชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือต้องมาชำระด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนักศึกษาสามารถชำระเงินโดยการสแกน Bar Code หรือ QR CODE จากใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน app ของธนาคาร ซึ่งเมื่อยื่นยื่นการชำระเงินแล้วสามารถตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบบริการการศึกษาได้ทันที” ผอ.กองคลัง กล่าว

ผอ.กองคลัง กล่าวต่อว่า นักศึกษาสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดขอรับบริการงานการเงินได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือทาง FACEBOOK FANPAGE การเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ-จันทร์เกษม เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 15.00 น.

“สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้ ให้ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน มีสุขภาพแข็งแรง และให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกันทุกคน” ผอ.กองคลัง กล่าวปิดท้าย

# สาระน่ารู้! กองพัฒนานักศึกษา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุก ๆ คนเข้าสู่รั้วจันทร์เกษม มีสิ่งที่ต้องรู้เพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะด้านกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ “กองพัฒนานักศึกษา” เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง ทั้งเรื่องของกิจกรรม กฎระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ควรทราบ

เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่อง “ทุนการศึกษา” (Scholarship) มหาวิทยาลัย จัดสรรทุนการศึกษา แบ่งออก 5 ประเภท

1. ทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก : ทุนการศึกษาที่หน่วยงานภายนอก ภาครัฐและเอกชน องค์กร สมาคมต่าง ๆ บริจาคให้เป็นระยะ ๆ ทั้งทุนการศึกษารายปี หรือทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เช่น ทุนเฉลิมราชกุมารี, ทุนบริษัท การไฟฟ้า จำกัด, มูลนิธิสโกลีเพื่อการกุศล, มูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง, มูลนิธิชิน โสภณพนิช และทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากมัธยมปลาย (ม.6) ที่นักศึกษาได้รับต่อเนื่องในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

2. ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง : ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/คน/ปี จนสำเร็จการศึกษา

2.2 ทุนการศึกษาแบบรายปี : ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง จำนวน 1 ภาคเรียน (ทุนละ 8,000 บาท)

3. ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา : ทุนการศึกษาที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาพิการจนสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เท่านั้น จึงจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนทุกภาคเรียนจนจบหลักสูตร

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง และค่าครองชีพ เดือน 3,000 บาท

5. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย : ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาตามโครงการความสามารถพิเศษ, นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยให้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสุขภาพให้นักศึกษาและบุคลากร ศูนย์ออกกำลังกาย Fitness Center อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 6 เปิดให้บริการนักศึกษาและบุคลากร วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 19.00 น. โดยงดให้บริการวันเสาร์และอาทิตย์

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ **เบิกคำปรึกษาพยาบาลได้ สิทธิของการเบิกคำปรึกษาพยาบาลนั้น** **ข้อไหนตรงเกณฑ์ หรือไม่ตรงเกณฑ์ นักศึกษามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0 2942 6800 ต่อ 1302, 1305, 1309 หรือช่องทาง Facebook : Chandra Loan**

# รู้ทุกเรื่อง! กับห้องสมุด มจร.

อีกหนึ่งหน่วยงานที่น้อง ๆ นักศึกษาจะต้องเข้าใช้บริการ และพร้อมที่จะมอบความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่นั่นก็คือ “ห้องสมุด” ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องเรียนที่อยู่นอกเหนือจากตำรา เรียนที่เรียนอยู่ และยังเป็นประโยชน์กับการเรียนตลอดทั้ง 4 ปี ในวันนี้จะทำความรู้จักกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยกันมากขึ้น โดยท่าน **ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรธณ ธัญญาวิรัชกุล ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

“ก่อนอื่นขอสวัสดิ์นักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ทุกคน **สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอต้อนรับเปิดเทอมด้วยบริการพิเศษสำหรับนักศึกษจันทร์เกษม**” **ผอ.สำนักวิทยฯ** กล่าว

ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าวต่อว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการสำหรับนักศึกษา โดยมีบริการทั้งหมด 4 ส่วนงาน ได้แก่ งานวิทยบริการหรือห้องสมุด เปิดพื้นที่ทำงานให้คน. ได้เข้ามานั่งในรูปแบบ Co-Working Space อย่างเต็มรูปแบบเป็นพื้นที่ที่สามารถพูดคุยสนทนาร่วมกันแบบสบาย ๆ พร้อมทั้งบริการ Wi-Fi นอกจากนี้ยังมีหนังสือหลากหลายรูปแบบที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีการค้นหาด้วยด้วยที่ป็นนี้ ผ่านหน้าจอเพื่อเป็นการสะดวกในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ พร้อมทั้งการบริการในด้านห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดูหนัง และห้องคาราโอเกะ และสำหรับทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าสืบค้นได้ที่ <https://arit.chandra.ac.th> ต่อมา คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนงานบริการด้านคอมพิวเตอร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 29 เป็นพื้นที่กว้างสบายมีมุมพักผ่อนให้น้อง ๆ ได้นั่งสบาย นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอีเมลมหาวิทยาลัย ปัญหาการใช้บริการ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย และ CRU-App โดยสามารถทักสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ต่อด้วย งานศูนย์ภาษา ให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาฟรี เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน เป็นต้น และขณะนี้กำลังรับสมัครจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

นอกจากนี้ยังมีแหล่งบริการรวมคอร์สพัฒนาตนเองแบบออนไลน์ หรือ CRU MOOCs ซึ่งขณะนี้มากกว่า 60 คอร์ส และมีอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย และส่วนงานสุดท้าย คือ งานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นส่วนงานของบุคลากรที่พร้อมให้บริการด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งห้องเรียน ห้องประชุม ภาคสนาม หรือการถ่ายทำตัดต่อคลิป เจอกันทุกท่ายที่พี่ได้นะ ทั้ง 4 ส่วนงานนี้นอกจากทำหน้าที่ให้บริการแล้วยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษารุ่นพี่มาแล้วหลายรุ่นอีกด้วยนะ ทั้งหมดนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่าน Line Ofcial : @arit\_cru

# ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

- ลงทะเบียน ONLINE
  - ชั้นปี 5
  - ชั้นปี 4
  - ชั้นปี 3
  - ชั้นปี 2
  - ชั้นปี 1
  - ทุกชั้นปีและค่างรุ่น  
เพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม
- วันเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566
- วันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
- วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
- ทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
- รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
- วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
- สอบปลายภาค

19 มิ.ย. 66 - 16 ก.ค. 66  
 19 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66  
 19 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66  
 22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66  
 25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66  
 28 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66  
 3 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66

3 ก.ค. 66

19 มิ.ย. 66 - 30 ก.ค. 66

19 มิ.ย. 66 - 30 ก.ค. 66

31 ก.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

3 ก.ค. 66 - 20 ต.ค. 66

21 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 66

20 ต.ค. 66

31 ต.ค. 66 - 7 พ.ย. 66

ไม่พลาดทุกข่าวสาร

LIKE  
&  
SHARE

